

ถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย" ฮีบรู 9.22

โดย ชาร์ลส สเปนเซอร์เจียน

นี่คือเสียงของความจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย ไม่มีพิธีกรรมของชนชาติยิวอันไหนเลย ที่บาปจะได้รับการล้างออกโดยไม่มีการหลังเลือด ไม่มีทางเลยที่บาปจะได้ รับการอภัยโดยไม่มีการลบล้างบาป เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่า นอกจากพระเยซูแล้วเราไม่มีความหวังอื่นเลย เพราะไม่มีการหลังเลือดอย่างอื่นที่คุณควรจะเป็นการลบล้างบาปได้เลย ถ้าอย่างนั้นข้าก็กำลังเชื่อในพระองค์อยู่หรือเปล่า? แล้วพระโลหิตของการล้างบาปของพระองค์ได้เข้ามาในจิตใจของข้าหรือยัง? มนุษย์ทุกคนต้องการพระองค์ในระดับเดียวกันเหมือนกันหมด ไม่ว่าเราจะเป็นคนมีศีลธรรม ใจกว้าง มีอศยาภัยดี หรือมีความรักชาติแค่ไหน มาตรฐานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราได้รับข้อยกเว้นอะไรก็ตามที่มีอำนาจน้อยกว่าโลหิตของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เป็นเครื่องบูชาลบบาป ไม่สามารถจะสู้กับความบาปได้ มันช่างเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ในการที่มีทางเดียวนี้ที่อภัยบาปได้ เราควรจะไปหาทางอื่นทำไมเล่า?

คนที่มีศาสนาแค่เปลือกนอกไม่อาจเข้าใจได้ว่า เราชื่นใจที่บาปทั้งหมดของเราได้รับการยกโทษเพราะเห็นแก่พระคริสต์ได้อย่างไร? ทั้งการกระทำ คำอธิษฐานและพิธีกรรมของเขาให้การปลอมโยนที่ไม่มั่นคงเลย แน่ละ เขาน่าจะรู้สึกไม่สบายใจด้วย เพราะว่าเขากำลังละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่ และพยายามหาทางยกโทษบาปโดยไม่มีการหลังเลือดอยู่ จิตวิญญาณของข้า นิ่งเสีย นี่แน่ะ ความยุติธรรมของพระเจ้าจะต้องลงโทษบาป จงสังเกตว่าการลงโทษนั้นได้ลงมาบนตัวของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าแล้ว จงคุกเข่าลงในความถ่อมใจด้วยความชื่นชมยินดีและจูบพระบาทอันเป็นที่รักของพระองค์ ผู้ที่ได้ลบล้างบาปของข้าด้วยโลหิตของพระองค์เอง

เมื่อจิตสำนึกได้กล่าวโทษตัวเอง มันเปล่าประโยชน์ที่จะไปหาการปลอมใจในความรู้สึกกับหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันความรอด นี่คือนิสัยที่เราเรียนรู้จากความเป็นทาสของเราที่อียิปต์ ทางแก้ไขสำหรับการที่จิตสำนึกกล่าวโทษตัวเอง ก็คือการมองไปที่การทนทุกข์ ของพระเยซูบนไม้กางเขน บทบัญญัติก็กล่าวว่า "ชีวิตอยู่ในเลือด" จงมั่นใจในการที่รู้ว่า มันก็คือชีวิตของความเชื่อ ความชื่นชมยินดี และพระคุณที่บริสุทธิ์ใดๆก็ตามทุกอย่างนั้น

"โอ ที่จะแลดูพระโลหิตอันประเสริฐขององค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าไหล ก็ช่างแสนหวานยิ่งนัก ด้วยความมั่นใจขององค์พระเจ้า จงรู้ว่า พระองค์เองทำให้ข้าอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้ว"